

KỶ HỢP THỨ TÁM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

tính khả thi của quy định về loại hợp đồng BT, đề nghị quy định theo hướng giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết đối với cơ chế, trình tự, thủ tục của loại hợp đồng BT theo nguyên tắc đổi mới toàn diện cách thức thực hiện và thanh toán cho nhà đầu tư, khắc phục tối đa các bất cập, hạn chế trong việc thực hiện, phát huy lợi thế của loại hợp đồng BT, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực...

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng không nhân dân.



Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu thảo luận.

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đồng nhất việc chuyển nội dung quy định về quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ trong Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sang dự thảo Luật Phòng không nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho công tác quản lý về lĩnh vực này. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, thống nhất các khái niệm trong hệ thống pháp luật, vì trong các văn bản dưới luật, nhất là các nghị định của Chính phủ đang sử dụng khái niệm "phương tiện bay siêu nhẹ" và với nội hàm không thống nhất với khái niệm "phương tiện bay khác" tại dự thảo Luật. Ngoài ra, đại biểu cũng tham gia vào một số nội dung cụ thể như: Việc tổ chức lực lượng phòng không nhân dân trong các doanh nghiệp, đại biểu cho rằng quy định này chỉ phù hợp với loại hình các nhà máy, xi nghiệp, doanh nghiệp, công trình năng lượng lớn của quốc gia. Còn đối với các doanh nghiệp khác, quy định này chưa thực sự phù hợp; cần phải quy định rõ ràng, cụ thể, chi tiết các trường hợp định chỉ thực hiện chuyển bay, về thẩm quyền định chỉ chuyển bay; tạm giữ, chế áp tàu bay không người lái, phương tiện bay...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

kinh phí hỗ trợ; điều khoản chuyển tiếp... Đồng chí đề nghị chỉnh sửa lại các nội dung trong dự thảo Nghị quyết bảo đảm ngắn gọn, khoa học, rõ ràng, để hiểu đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu hoàn thiện dự thảo.

ĐẢNG ỦY KHỞI CÁC CƠ QUAN...

(Tiếp theo trang 1)

Trong thời gian tới, lãnh đạo Đảng ủy Khởi các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt mô hình xây dựng chi bộ kiểu mẫu, công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra giám sát. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch

Sáng ngày 30/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch tại xã Nam Thịnh (Tiền Hải).

150 đại biểu thuộc ban quản lý khu, điểm du lịch, người dân trực tiếp tham gia hoạt động cung ứng dịch vụ du lịch đã được nghe giới thiệu các chuyên đề bao gồm: khái quát chung về hoạt động du lịch trong nước, phổ biến các quy định về hoạt động du lịch; đặc điểm tâm lý khách du lịch theo thị trường, nhóm tuổi, giới tính; bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch; công tác bảo vệ môi trường du lịch... Các đại biểu đã được cấp phát tài liệu phục vụ công tác phát triển du lịch tại địa phương và trực tiếp thảo luận về một số tình huống phát sinh trong hoạt động du lịch.

Hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, phục vụ du khách góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Trong dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 3 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch tại các huyện Hưng Hà, Tiền Hải với số lượng 530 học viên tham gia.

TỬ ANH

Tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 300 cán bộ, hội viên hội làm vườn các cấp

Sáng ngày 30/10, Hội Làm vườn tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2024 cho 300 cán bộ, hội viên của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Các đại biểu đã được phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị quyết số 106/2023/NQ-CP của Chính phủ về hợp tác xã trong nông nghiệp; một số cơ chế, chính sách mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; giới thiệu Luật Đất đai năm 2024 và một số điểm nổi bật; tóm lược Nghị định số 126/2024/NĐ-CP, ngày 8/10/2024 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn vào lĩnh vực kinh tế VAC.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, hội viên nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với phát triển kinh tế VAC, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hội làm vườn các cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế VAC trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN TRIỆU

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2025 và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số ngành, địa phương dự hội nghị.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2.106 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn và nhà ở. Trong đó, 1.164 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ xây mới nhà ở; 942 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ sửa chữa nhà ở; tổng kinh phí thực hiện dự kiến là 245.250 triệu đồng. Nguồn vốn thực hiện từ vốn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và vốn tự có của các hộ gia đình. Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giúp người dân ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất, cần tập trung thực hiện các dự án; trong đó, tập trung phân tích về nguồn

HỘI NGHỊ BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 30/10, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị BCĐ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương.

BCĐ đã nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư tại xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình); dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới tại xã Tân Bình và phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình); dự án trung tâm điện - khí LNG; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình; tiến độ thực hiện quy hoạch xây dựng khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cồn Vành - Cồn Thủ và dự án sân golf Cồn Vành.

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, địa phương đã thảo luận về tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các dự án; trong đó, tập trung phân tích về nguồn

kinh phí hỗ trợ; điều khoản chuyển tiếp... Đồng chí đề nghị chỉnh sửa lại các nội dung trong dự thảo Nghị quyết bảo đảm ngắn gọn, khoa học, rõ ràng, để hiểu đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu hoàn thiện dự thảo.

BỘ CHQS TỈNH Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Anh Văn.

TIỀN HẢI Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025

Từ ngày 28/10 - 2/11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Tiền Hải tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2025. Tính đến ngày 30/10, toàn huyện đã có 12 xã tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2025. Trong đó, số thanh niên lên trạm y tế các xã khám là 241 người, đạt sức khỏe là 235 người. Một số xã đạt kết quả tốt như: Nam Thịnh, Tây Giang, Đông Xuyên, Nam Thắng, Đông Phong, Tây Phong.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương Chính phủ phát triển đất nước khi đã đạt được những thành tựu nhất định thì cần quan tâm đến các đối tượng nghèo, đối tượng yếu thế, góp phần để người dân được hưởng thành quả của quá trình đổi mới, phát triển đó.

Trên địa bàn tỉnh ta những năm qua kinh tế - xã hội đạt được những bước phát triển khá, công cuộc xây dựng nông thôn mới đang được đẩy mạnh; nhất là tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách, nhiều biện pháp quan tâm đến đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tuy nhiên, Thái Bình hiện vẫn còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo phải sống trong một số nhà tạm, nhà dột nát, điều kiện sống không phù hợp với quá trình phát triển chung và tiến trình xây dựng nông thôn mới, mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong thời gian tới. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên

nhân chủ quan và khách quan, những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Theo đó, những khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến: chỉ tiêu sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển công trình hạ tầng thuộc phạm vi dự án, công tác tái định cư cho người dân bị thu hồi đất. Ngoài ra, các thủ tục đầu tư, thực hiện dự án liên quan đến các bộ, ngành trung ương chưa được giải quyết kịp thời.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) nhấn mạnh: Với tiềm năng, lợi thế và những cơ chế, chính sách ưu đãi hấp dẫn, thiết thực cùng định hướng phát triển thời gian qua, tỉnh Thái Bình đang

toàn diện tử; tăng cường giám sát từ xa đối với các hoạt động nghiệp vụ của kho bạc; nắm bắt thông tin và có giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của KBNN Thái Bình thông qua kết quả khảo sát và đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN Thái Bình (do KBNN tổ chức 2 lần/năm). Ngoài ra, các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Thái Bình còn thực hiện dự án, xử lý công việc qua

Sáng ngày 30/10, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Anh Văn, quê quán thôn Nam Tiến, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương.

Đồng chí Nguyễn Anh Văn, sinh ngày 8/10/2003, nhập ngũ tháng 2/2022, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ, đóng quân tại đơn vị Xưởng 10 Công binh, Bộ Tham mưu, Quân khu 3. Ngày 29/4/2023, đồng chí Nguyễn Anh Văn đã dũng cảm hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 1/10/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Anh Văn. Đây là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước với những hy sinh to lớn của đồng chí và gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

VĂN DŨNG (Bộ CHQS tỉnh)

TRẦN THÁI

địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2025. Đây là chủ trương thực hiện mục tiêu về xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, góp phần nâng cao đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh sớm ban hành Đề án, khẩn trương triển khai thực hiện với mục tiêu đến tháng 9/2025 phải hoàn thành. UBND tỉnh có chủ trương biện pháp phù hợp phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", kêu gọi sự chung sức, đồng lòng của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn toàn tỉnh giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo cải thiện về nhà ở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa, mục đích, tính nhân văn và yêu cầu cần thiết của việc thực hiện Đề án, qua đó góp

trở thành điểm đến mới của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Do đó, Thái Bình cần phải chủ động nắm bắt, tận dụng các cơ hội tạo điều kiện tối đa về thủ tục hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án tại tỉnh; qua đó tạo ra sự thay đổi về bộ mặt, tầm vóc, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ ghi nhận sự nỗ lực của UBND tỉnh, các cấp, các ngành thành viên BCĐ và sự đồng thuận của nhân dân đối với việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh thời gian qua; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai các dự án. Đồng chí đề nghị thành viên BCĐ và các sở, ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần tập trung tối đa thời gian,

phần mềm quản lý văn bản và mạng nội bộ, từ đó đẩy nhanh quy trình xử lý công việc trong nội bộ từng đơn vị.

Trao 61 xe lăn và sửa cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn

Sáng ngày 30/10, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng phối hợp với quỹ xe lăn quốc tế, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Đại Hồng Phát 82 tổ chức trao 61 xe lăn và sửa cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Kiến Xương.

Trong đó, huyện Đông Hưng có 21 người, huyện Quỳnh Phụ có 20 người, huyện Kiến

THU HIỀN

ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG ĐIỂM ĐIỂN Cứu hộ thành công tàu cá bị nạn trên biển

Chiều ngày 29/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh hỗ trợ ngư dân lai đất 1 phương tiện bị nạn vào bờ an toàn.

Theo đó, hồi 16 giờ 35 phút ngày 29/10, xuồng 520CV cùng 10 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền phối hợp cùng 3 tàu cá của ngư dân đã lai đất tàu cá vô gổ số hiệu TB10356TS, chiều dài 9,6m, công suất máy 38CV do ông Tô Bá Chiển, sinh năm 1979 định kiến bị chìm.

Trong quá trình lai đất, tàu cá vẫn ở tình trạng chìm hoàn toàn dưới nước và cách bờ khoảng 4 hải lý. Với tình hình thời tiết không thuận lợi, để bảo

đảm tuyệt đối an toàn cho các phương tiện thực hiện lai đất, nên sau hơn 1 tiếng tàu mới được kéo vào đến bờ.

Trước đó, hồi 0 giờ 30 phút ngày 29/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền nhận được tin báo của gia đình ông Tô Bá Chiển và bà Phạm Thị Mỹ, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố số 9, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) về việc tàu cá vô gổ của gia đình khi đang ra biển làm ăn thì bị phá vỡ dẫn đến chìm bị chìm. Rất may hai người đã được 1 tàu cá ứng cứu, đưa vào bến an toàn.

HỢP KHÁNH (BĐBP Thái Bình)